

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๖ เรื่อง

๑. เลื่อนอ่านฎีกาคดี “ปัญญาฟินแลนด์” จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน
๒. ศาลสืบพยานโจทก์ปากแรก ๔ แกน กปส.ชุมนุมชัตตาวรณ์ จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๓. ยีนคุก ๑ ปี “หม่อมกร” หมื่น ก.พลังงาน จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. แจงผู้พิพากษาเสียชีวิต จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ BANGKOK POST
๕. อุทธรณ์จำคุกจำขังยิงเปาหนอม จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน บ้านเมือง สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์
๖. ไฟเขียวเครื่องติดตามนักโทษ จากหนังสือพิมพ์ มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ

Source : กรุงเทพมหานคร

Date : 16 พ.ย. 2559 Page : 14 No :

เลื่อนอ่านฎีกาคดี ‘ปฏิญญาฟินแลนด์’

14

เลื่อนอ่านฎีกา “สนธิ-ผู้จัดการ” จัดเสวนาปฏิญญาฟินแลนด์ ธีม “ทักษิณ-ไทยรักไทย” ปมเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นครั้งที่สอง เหตุ “ชัยอนันต์ สมุทวณิช” จำเลยร่วมป่วยหนัก นัดฟังฎีกา อีกครั้ง 16 ธ.ค.

วานนี้ (15 พ.ย.) ที่ห้องพิจารณา 913 ศาลอาญา ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีฎีกาคดีหมายเลขดำ 1818/2549 ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี และพรรคไทยรักไทย มอบอำนาจให้นายนพดล สิววรรณ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต ส.ว.กทม. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช นายปราโมทย์ นาคกรธรรม นักวิชาการอิสระและคอลัมนิสต์ บริษัทไทยเดย์ ดีเอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดาวเทียม ASTV นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล นายพชร สมุทวณิช นายชุนของ ลอเสรีวานิช กรรมการ บ.ไทยเดย์ฯ บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) น.ส.เสาวลักษณ์ ธีรานุจรยงค์ อดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟู



ชัยอนันต์ สมุทวณิช

บมจ.แมนเจอร์ และนายปัญญาภัทร อังคสุวรรณ ผู้ดูแลเว็บไซต์แมนเจอร์ เป็นจำเลยที่ 1-11 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ,328

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 24-28 พ.ค.2549 พวกจำเลย ร่วมกันจัดเสวนา เรื่อง “ปฏิญญาฟินแลนด์ยุทธศาสตร์ครองเมืองของไทยรักไทย” ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ASTV และเว็บไซต์ผู้จัดการ หมิ่นประมาทโจทก์ ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ไปสู่การปกครองในระบอบทักษิณ โดยมุ่งหมายเข้าบริหารประเทศตามปฏิญญาฟินแลนด์

โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้อง เห็นว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ พ.ต.ท.ทักษิณ ในฐานะผู้นำรัฐบาลในการบริหารราชการขณะนั้นที่ประชาชนทั่วไปสามารถฟังกระทำได้ ซึ่งต่อมานายทักษิณ และพรรคไทยรักไทย ได้ยื่นฎีกา

โดยวานนี้ ศาลเบิกตัวนายสนธิ ลิ้มทองกุล จำเลยที่ 1 มาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อฟังคำพิพากษาขณะที่จำเลยร่วมมาศาล คงมีนายชัยอนันต์ สมุทวณิช จำเลยที่ 3 ไม่ได้มาศาล เมื่อถึงเวลานัด นายสุวัตร ภูมิภักดิ์ ทนายความจำเลยได้แถลงต่อศาลว่า นายชัยอนันต์ ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ และอาการโรคไต เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่สามารถเดินทางมาฟังคำพิพากษาคดีได้

ศาลพิจารณาแล้วมีเหตุอันควร จึงอนุญาตให้เลื่อนอ่านพิพากษาคดี อีกครั้งที่ 2 โดยนัดฟังคำพิพากษาคดีต่อไปในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เวลา 09.30 น.

Source :

มติชน

Date :

16 พ.ย. 2559

Page :

10

No :

59507755

ศาลสืบพยานโจทก์ปากแรก 4แกนกปปส.ชุมนุมชัตดาวนั้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ห้องพิจารณา 908 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์ปากแรก คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 ยื่นฟ้อง นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม อายุ 53 ปี นายสกลธี ภัททิยกุล อายุ 38 ปี แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) นายสมบัติ สารังัญวงศ์ อายุ 64 ปี อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และนายเสรี วงษ์มณฑา อายุ 66 ปี แกนนำ กปปส. เป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานร่วมกันเป็นกบฏ กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่การกระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือความไม่สงบในราชอาณาจักร อังยี ช่องโจร กรณีร่วมชุมนุมกับนายสุเทพ

เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เพื่อต่อต้านรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพาผู้ชุมนุมบุกบุกปิดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้ง

ในวันนี้จำเลยทั้งสี่เดินทางมาศาล พร้อมนายสุเทพ และนายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. ที่เดินทางร่วมฟังการสืบพยานโจทก์และให้กำลังใจ

นายสุเทพกล่าวก่อนเข้าฟังการสืบพยานโจทก์ว่า ในฐานะเป็นแกนนำและรู้เรื่องราวทุกอย่าง จึงอยากมาร่วมฟังข้อเท็จจริง ในส่วนคดีของตนในข้อหาเดียวกันนั้น มีผู้กระทำความผิดทั้งหมดกว่า 58 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของอัยการที่ส่งกลับไปให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พิจารณาอีกครั้งตามที่นายถาวรร้องขอให้มีการไต่สวน ก่อนจะจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมชี้แจงในทุกเรื่อง

Source :

มติชน

Date :

16 พ.ย. 2559

Page :

11

No :

59507761

ยื่นคุก1ปี‘หม่อมกร’หมิ่นก.พลังงาน


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่กระทรวงพลังงาน เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน เป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยให้จำคุก 1 ปีและปรับ 30,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี

คำฟ้องโจทก์ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 จำเลยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “คุยกับหม่อมกร” ระบุถึงราคาขายน้ำมันดีเซล อันเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาศาลอาญากฎกรุงเทพใต้ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ว่า จำเลยมีความผิดตามกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษหนักสุด โดยจำคุก 1 ปีและปรับ 30,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี และให้จำเลยไต่สวนคำพิพากษาของศาลฉบับเดิม ในหนังสือพิมพ์รายวัน 7 ฉบับ เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน

ต่อมา ม.ล.กรกสิวัฒน์ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลยกฟ้อง ขณะที่กระทรวงพลังงานยื่นอุทธรณ์เช่นกัน ขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานหนัก

นายบัญชา ปรมีสถนาภรณ์ ทนายความกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า วันเดียวกันนี้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยเห็นว่ากรกระทำของจำเลยเป็นความผิด จึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	เดลินิวส์	
Date : ๖ ๖ พ.ย. 2559	Page : 13	No :

๖ แจงผู้พิพากษาเสียชีวิต

เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา น.ส.จิตชนก แผ่นสุวรรณ อายุ 45 ปี ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำสำนักงานศาลยุติธรรม เสียชีวิตที่บ้านพักย่านสนามจันทร์ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งยังไม่กำหนดวันสวดพระอภิธรรมที่วัดใด ส่วนการสอบวินัยอยู่ระหว่างการกำหนดวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาและคงยุติไปโดยปริยาย เพราะได้เสียชีวิต ส่วนคดีความต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจบหมดทุกคดีแล้ว.

Source : ข่าวสด

Date : 16 พ.ย. 2559 Page : 12

No: 59508026

อุทธรณ์จำคุกข้างขี้หอม

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ศาลอาญา จ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขคำ อ.146/2557 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายโกสินทร์ สีนวลขำ อายุ 21 ปี (เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 28 มี.ย.58) และจ.ส.อ.ศิริศักดิ์ จันทร์เหลือง หรือ จำเหลืออง อายุ 56 ปี อดีตทหารถาวรจำว เป็นจำเลยที่ 1-2

บรรยายพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 3-4 ก.ย.56 จ.ส.อ.ศิริศักดิ์กับพวกอีก 2 คน ให้เงิน 100,000 บาทว่าจ้างนายโกสินทร์ และนายสุขุม แดงกุลวานิช โดยจำเลยยังส.อ.ถนนม บริกต์ หรือปาทนอม ผู้เสียหายซึ่งเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลจนขาดจับ บริเวณลานจอดรถ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2558 ให้ยกฟ้อง เนื่องจากนำสืบโจทก์ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอให้ฟังได้ว่า จ.ส.อ.ศิริศักดิ์กระทำความผิด โดยวันนี้ จ.ส.อ.ศิริศักดิ์ที่ถูกฟ้องเดินทางพร้อมบุตรสาวและครอบครัวมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษศาลอุทธรณ์พิจารณาข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจริงปัดชี้ชัดเป็นผู้จัดจรรยายนต์ให้มือปืนยิงผู้เสียหาย โดยจัดหอดจ.ส.อ.ศิริศักดิ์เป็นผู้ว่าจ้าง ส่วนที่จ.ส.อ.ศิริศักดิ์อ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ยังฟังไม่ได้ถนัด ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น จึงให้กลับเป็นพิพากษาจำคุก จ.ส.อ.ศิริศักดิ์ตลอดชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังฟังคำพิพากษาจำคุกถูกสาวถึงกับร้องไห้และโผล่เข้ากอดพ่อ ก่อนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะคุมตัวไป ระหว่างนั้นจ.ส.อ.ศิริศักดิ์กล่าวปลอบใจครอบครัวว่า ไม่เป็นไร ยังยื่นฎีกาได้ โดยญาติเตรียมหาหลักทรัพย์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสู้คดีชั้นฎีกา

ต่อมาเวลา 16.00 น. ภายหลังจากไม่มีญาติยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวจ.ส.อ.ศิริศักดิ์ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

Source :

มติชน

Date :

16 พ.อ. 2559

Page :

11

No :

59507760

ไฟเขียวเครื่องติดตามนักโทษ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธาน สปท.คนที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการสิทธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ Electronic Monitoring หรือ EM ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. ... ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองประธาน กมธ. และในฐานะประธานอนุ กมธ.ศึกษา รายงานและร่างกฎหมาย ชี้แจงสาระสำคัญว่า เพื่อเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับหลักการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์การพิจารณาฐานความผิดให้เหมาะสม

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย 149 ต่อ 3 งตออกเสียง 15 เสียง และนำข้อเสนอแนะของสมาชิก สปท.ไปปรับปรุงก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป